
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

 

   วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน  
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

(1) กระทู้ถาม            
1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา  

1.1.1 กระทู้ถามโดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  

ราคาน้ ามันดีเซลเป็นต้นทุนในการขนส่งของประเทศ หากไม่มีการควบคุมราคาจะท าให้
ประชาชนเดือดร้อน โดยที่ผ่านมามีการตรึงราคาไว้ไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท แต่ทางกลุ่มผู้ประกอบการต้องการ 
ให้มีการตรึงราคาที่ลิตรละ 25 บาท และควรใช้กลไกของรัฐควบคุมราคาเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาคขนส่ง 
และราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อน ไม่กระทบต่อค่าครองชีพ ส าหรับราคา  
ลิตรละ 30 บาท ที่รัฐบาลเคยประกาศไว้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากตลอด 2 ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ที่ท าให้เศรษฐกิจของประเทศ
ได้รับผลกระทบ  ดังนั้นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน  
มีนโยบายอย่างไรในการลดราคาน้ ามัน เนื่องจาก ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจในก ากับของรัฐ ที่จะต้องมุ่งช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นหลัก และควรน าก าไรที่ได้มาชดเชยเพ่ือลดราคาน้ ามันดีเซล เพราะ ปตท. เกิดมาจากภาษีของพ่ีน้อง
ประชาชน  

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบชี้แจง ดังนี้  
กระทรวงพลังงานด าเนินการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ เมื่อราคาน้ ามันอ่อนตัวลงก็มีการปรับลดราคาขายน้ ามัน
ลงมา และมกีารตดิตามดูแลราคาพลังงานอย่างใกล้ชิดเนื่องจากราคาน้ ามันในตลาดโลกมีความผันผวนเป็นอย่างมาก 
อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดูแลพ่ีน้องประชาชนไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ ปตท. ยังเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ 
ที่ด าเนินกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยรัฐบาลถือหุ้นร้อยละ 62  
ส าหรับการท างานของ ปตท. มี 2 ส่วน คือ การดูแลเสถียรภาพด้านพลังงาน และการด าเนินธุรกิจปิโตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาติที่ต้องมีการแข่งขันกับเอกชนอย่างเสรีตามกลไกของตลาด โดยก าไรของ ปตท. เมื่อเทียบกับหนี้สิน 
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ที่มีอยู่ถือว่ามีก าไรไม่สูงมาก การจะน าก าไรทั้งหมดมาสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนั้นคงท าไม่ได้ เพราะต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย แต่สิ่งที่ท าได้คือการน าส่งภาษีและเงินปันผลให้แก่รัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะน ามาช่วยเหลือประชาชน 
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนการดูแลภาคประชาชนของ ปตท. นั้น ปัจจุบันสถานีบริการ
น้ ามันของ ปตท. มีราคาต่ ากว่าสถานีบริการน้ ามันอ่ืน ๆ ซึ่ งเป็นการดูแลประชาชนตามอ านาจหน้าที่  
นอกจากนี้ยังได้ด าเนินงานด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ในการช่วยเหลือ
ประชาชนในภาวะวิกฤตต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน  

1.1.2 กระทู้ถามโดย นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

กรณีการควบรวมกิจการของบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  นั้น อ านาจและขอบเขต 
ในการพิจารณารายละเอียดและผลกระทบของการควบรวมกิจการในครั้งนี้ เป็นของคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า (กขค.) หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) โดยทาง กสทช. ได้อ้างตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ระบุไว้ว่าหากประสงค์ 
จะควบรวมธุรกิจต้องรายงานต่อ กสทช. ไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่หากมีการพิจารณาแล้วพบว่าอาจส่งผลกระทบ 
ต่อภาพรวมของธุรกิจ กสทช. ก็ไม่มีอ านาจในการยับยั้งและท าได้เพียงก าหนดมาตรการเฉพาะขึ้นมาเท่านั้น  
ส่วนทาง กขค. ได้ อ้างตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 4 (4) ที่ระบุว่ า 
พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะก ากับดูแลในเรื่องการแข่งขัน 
ทางการค้า ดังนั้น กขค. จึงไม่มีอ านาจในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากมีกฎหมายของ กสทช. บังคับใช้อยู่แล้ว  
อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2562 มาตรา 27 (11) ระบุไว้ว่า กสทช. มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
มาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการ
โทรคมนาคม ดังนั้น กสทช. จึงมีอ านาจในการออกประกาศทันทีโดยไม่ต้องรอให้บริษัทมารายงานก่อน  
และควรป้องกันไม่ให้มีการแอบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าระหว่างกัน ทั้งนี้การตีความของ กสทช. และ กขค.
ในปัจจุบัน จะท าให้ไม่มีองค์กรใดมีอ านาจในการยับยั้งไม่ให้เกิดการใช้อ านาจเหนือตลาดในธุรกิจโทรคมนาคม
ในทางที่ผิดได้เลย จึงขอสอบถามว่ารัฐบาลจะด าเนินการเรียกหน่วยงานทั้งสองเข้ามาชี้แจงเพ่ือหาหน่วยงาน 
ที่จะท าหน้าที่ในการรับผิดชอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว หรือมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
เพราะในอนาคตอาจมีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายหาผลประโยชน์มีอ านาจผูกขาดทางการตลาด 
และส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเช่นนี้อีกหรือไม่  นอกจากนี้หลังการควบรวมธรุกิจดังกล่าว 
จะท าให้ดัชนีชี้วัดการผูกขาดการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยยังมีเพ่ิมขึ้นสูงมาก ซึ่งสะท้อนให้ว่า
จะเกิดสภาวะการผูกขาดเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และไม่ท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาและนวัตกรรม 
ในอนาคต  
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นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการ 
รายใหญ่อันดับสองและอันดับสามกลายเป็นอันดับหนึ่ง และท าให้โครงสร้างทางการตลาดมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษา ติดตาม และตรวจสอบว่ามีอ านาจในส่วนใด
สามารถเข้าไปยับยั้งหรือแก้ไขปัญหานี้ได้หากเกิดผลกระทบต่อประชาชน อย่างไรก็ดีขณะนี้ยังอยู่ช่วงเริ่มต้น
ของการควบรวมธุรกิจในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่ยังไม่ได้รวมในส่วนของการให้บริการและการประกอบธุรกิจ 
ทั้งนี้ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของประเทศ ซึ่งมีการลงทุนและมีความเสี่ยงสูง 
และโดยลักษณะของธุรกิจไม่อ านวยให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และมีการก ากับดูแลจากภาครัฐผ่านในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ อาทิ กสทช. เพ่ือให้เกิดการแข่งขันในทุกมิติและดึงดูดผู้ใช้บริการ ซึ่งต่างจากธุรกิจอ่ืน โดย
ขอยืนยันว่ารัฐบาลมีความห่วงใยในประเด็นดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ กสทช. ศึกษาผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
และหามาตรการในการก ากับดูแลเรื่องนี้ต่อไป นอกจากนี้บริการด้านสาธารณูปโภคเป็นการแข่งขันอย่างเสรี 
รัฐบาลมีหน้าที่เพียงก ากับดูแลและติดตาม แต่ไม่มีสิทธิห้ามหรือแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการด าเนิน
ธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพของภาคเอกชน รัฐจะเข้าไปก ากับดูแลในด้านการให้บริการแก่ 
ภาคประชาชนเท่านั้น 

1.1.3 กระทู้ถามโดย นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การต่างประเทศ 

การเดินทางเยือนประเทศเมียนมาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศมีความผิดปกติและไม่เหมาะสมหลายประการ ทั้งที่ประชาคมโลกมีการตั้งข้อรังเกียจ และกดดันให้
ประเทศเมียนมากลับมาสู่การเป็นประชาธิปไตย การไปเยือนดังกล่าวอาจจะเกิดผลเสียต่อประเทศ ได้  
โดยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส านักข่าวกรองกลาง (CIA) ได้เข้าไปพบรัฐบาล และล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  
ในการประชุมสุดยอดเพ่ือประชาธิปไตย (Summit for Democracy) ทางออนไลน์ที่สหรัฐอเมริกาจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนั้น 
พบว่าประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และ
ความน่าเชื่อถือของประเทศ รวมทั้งมีผลต่อการแก้ปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อไปในอนาคต 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ รัฐบาลจะต้องชี้แจงต่อประชาชนและสังคมถึงเหตุผลและความจ าเป็น 
ในการด าเนินการเช่นนั้น รวมทั้งต้องอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาผลกระทบนี้อย่างไร 
ซ่ึงจากเหตุการณ์ท่ีไปเยือนประเทศเมียนมาน่าจะมีความเชื่อมโยงกับการที่ประเทศไทยไม่ถูกเชิญไปร่วมประชุม
สุดยอดเพ่ือประชาธิปไตย เนื่องจากในขณะที่องค์กรส าคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติ อาเซียน  
หรือประชาคมโลกอยู่ในระหว่างใช้มาตรการกดดันประเทศเมียนมาให้กลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตย  
แตป่ระเทศไทยกลับมีท่าทีตรงกันข้าม แม้แต่ประเทศจีนและญี่ปุ่นก็ยังมีความระมัดระวังท่าทีเป็นอย่างมากและ
มีเพียงระดับทูตพิเศษเป็นผู้เดินทางเยือน มิใช่ผู้น ารัฐบาล และประเทศเมียนมายังใช้โอกาสนี้น าข่าวนี้มาสร้าง
ความชอบธรรมให้กับรัฐบาลของประเทศไทย จึงเชื่อว่านี่เป็นเหตุผลส าคัญที่ประเทศไทยไม่ถูกเชิญเข้าร่วม 
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การประชุมสุดยอดประเทศประชาธิปไตย โดยขอทราบเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องไปเยือนว่ามีความสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของประเทศหรือไม่ และเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ รัฐบาลไทยมีท่าทีอย่างไรต่อการท ารัฐประหาร 
ในประเทศเมียนมา และรัฐบาลทหารของเมียนมา 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ตอบกระทู้ถามดังนี้ การเดินทางไปเยือนเมียนมา เป็นการไปเยือนตามกติกาสากล คือ ประเด็นมนุษยธรรม 
และไปเยือนในฐานะประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเจรจาในระดับทวิภาคี สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ  
ส่วนการจัดส่งของเข้าไปในประเทศเมียนมาเป็นการช่วยเหลือประชาชนผ่านทางกาชาดสากล สิ่งที่ด าเนินการ
เป็นไปเพ่ือมนุษยธรรม และเป็นไปตามที่องค์กรระหว่างประเทศขอร้องให้ไทยด าเนินการน าสิ่งของไปมอบให้ 
และได้ขออนุมัติจากทางรัฐบาลแล้ว โดยไม่ได้น าวัคซีนไปให้แต่อย่างใด เพราะการบริจาควัคซีนต้องกระท า 
ในรูปแบบการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เรื่องดังกล่าวจึงไม่เป็น
ความจริง ทั้งนี้ไม่มีการน าของจากรัฐบาลไปบริจาคตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ของที่น าไปคือของบริจาคจาก
ภาคเอกชนทั้งสิ้น ไม่ได้ไปอย่างลับล่อ แต่เป็นการเดินไปอย่างปกติและเหมาะสมตามสถานการณ์ของ 
ความจ าเป็น การที่ไม่ปรากฏเป็นข่าวเพราะเป็นไปตามทางการทูตระหว่างประเทศ และด าเนินการ 
อย่างรอบคอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์และประเทศชาติ ส าหรับประเด็นการเมืองระหว่าง
ประเทศนั้นแม้จะมีความขัดแย้งกัน แต่ยังมีการให้ความช่วยเหลือกันตามหลักมนุษยธรรม และมีการพูดคุยกัน
ตลอดเวลาเพ่ือด าเนินนโยบายด้านต่างประเทศ  

สถานการณ์ของเมียนมาในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ที่ผ่านมาได้มี 
การประชุมและพูดคุยกับหน่วยงานระหว่างประเทศในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งต้องการให้ความช่วยเหลือ  
ด้านมนุษยธรรมต่อประเทศเมียนมา จึงได้น าสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากประเทศต่าง ๆ จ านวน 17 ตัน  
ไปมอบให้ นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนของประเทศไทยที่มีความห่วงใยประเทศเพ่ือนบ้านรวบรวมของใช้จ าเป็น
สมทบด้วย การไปเยือนในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกันเรื่องส าคัญ ซึ่งถือเป็นประโยชน์และมีสิ่งสร้างสรรค์ที่ออกมา
จากการหารือและผลตอบรับเป็นไปด้วยดี ส าหรับการประชุมสุดยอดเพ่ือประชาธิปไตยนั้น มีหลายประเทศ 
ที่ไม่ได้รับเชิญเช่นกัน และการประชุมหลายเวทีไม่จ าเป็นต้องได้รับการเชิญ ถึงแม้จะมีการเชิญแต่ต้อง 
มีการพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าประชุมเช่นกัน อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยเข้าใจข้อเท็จจริงต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมา เข้าใจว่าการคืนอ านาจให้ประชาชนสามารถเป็นไปได้ แต่ต้องใช้เวลา
ในการพูดคุยกัน ซึ่งคือสิ่งที่ประเทศไทยก าลังปฏิบัติอยู่ นอกจากนี้การที่ทั้งสองประเทศมีแนวพ้ืนที่ติดกันและ 
มีผลประโยชน์ร่วมกันจึงท าให้มีผลต่อการด าเนินนโยบายต่าง ๆ ระหว่างกัน ทั้งนี้ประเทศไทยเห็นด้วยที่รัฐบาล
จะต้องคืนอ านาจให้กับประชาชนในประเทศ และมีการแสดงท่าทีตอ่ประเด็นดังกล่าวแล้วผ่านการเจรจาหารือ 

 

1.2 กระทู้ถามท่ัวไป 
1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาท่อระบายน้ าอุดตันท าให้เกิดน้ าท่วมขังในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดย นายศิริพงษ์ รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ด้วยปัญหาท่อระบายน้ าอุดตันในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครท าให้เกิดน้ าท่วมขังในหลายพ้ืนที่ 
ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน เมื่อมีฝนตกท าให้น้ าไม่สามารถระบายได้ทันท่วงที เกิดน้ าท่วมขัง
บนพ้ืนผิวถนนท าให้การจราจรติดขัด และน้ ายังท่วมเข้าเอ่อล้นในบ้านเรือนประชาชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
ของทุกปีจะเกิดปัญหาท่อระบายน้ าอุดตันและเกิดน้ าท่วมขัง ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างยั่งยืน จึงขอเรียนถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีมาตรการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ าอุดตัน 
เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อย่างไร ขอทราบรายละเอียด และจะป้องกันการเกิดปัญหา 
น้ าท่วมขังในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามดังนี้ 
ระบบระบายน้ าโดยรวมของกรุงเทพมหานครใช้รูปแบบการสร้างท านบป้องกันน้ าหลากและน้ าท่าเข้ามาในพ้ืนที่  
อีกส่วนหนึ่งมีการท าเขื่อนป้องกันบริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาและด าเนินการระบายน้ าฝนเฉพาะในพ้ืนที่ที่ท่วมขัง
เท่านั้น อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 0.5 – 1 เมตร พ้ืนที่บางส่วนเป็น
พ้ืนที่ลุ่มและอยู่ในระดับเดียวกับน้ าทะเลปานกลาง ประกอบกับมีการสร้างสิ่งก่อสร้างด้วยซีเมนต์และคอนกรีต
ท าให้น้ าฝนไม่สามารถซึมลงไปในพ้ืนดินได ้จึงต้องระบายน้ าลงสู่ท่อระบายน้ าและคูคลองเท่านั้น ก่อนจะปล่อย
ลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาและอ่าวไทยโดยการใช้เครื่องสูบน้ าอีกทางหนึ่ง หากฝนตกเต็มพ้ืนที่จะส่งผลให้พ้ืนที่
ห่างไกลจากแม่น้ าไม่สามารถระบายน้ าได้และท าให้เกิดการท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ส าหรับปัญหาท่อระบายน้ า
อุดตันมีแนวทางด าเนินการ โดยกรุงเทพมหานครจะด าเนินการลอกท่อประมาณร้อยละ 50 – 60 ของจ านวน
ท่อทั้งหมด ในพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวและมีปัญหาน้ าท่วมจะด าเนินการลอกท่อทุกปีและตรวจสอบทุก 6 เดือน 
ส่วนในพ้ืนที่เฝ้าระวังจะด าเนินการลอกท่อปีเว้นปีและตรวจสอบทุก 6 เดือน และในพ้ืนที่ทั่วไปจะด าเนินการ 
ลอกท่อปีเว้นสองปีและตรวจสอบทุกปี อย่างไรก็ตามปัญหาที่ท าให้การระบายน้ าได้ไม่เต็มศักยภาพ คือ ข้อจ ากัด
ของคูคลอง จึงมีการท าแผนการขุดลอกคูคลองและโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าจากพ้ืนที่ห่างไกลลงไปสู่
แม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาระดับและ
ขนาดของท่อระบายน้ าท าให้ไม่สามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว และปริมาณน้ าฝนจ านวนมาก ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ได้ประสานงานร่วมกับกรมชลประทานในการระบายน้ าลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาไม่เกิน 3,500 เมตรต่อวินาที ณ สถานี
วัดน้ าอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีกรุงเทพมหานครจะสามารถระบายน้ าลงแม่น้ า
เจ้าพระยาได้เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ าทะเลหนุน ส าหรับปัญหาในพ้ืนที่ที่สมาชิกฯ ตั้งกระทู้ถามนั้น จะขอรับเรื่อง
ไปน าเรียนกรุงเทพมหานครต่อไป  

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายต ารวจ
และการคัดเลือกต ารวจราบ โดย นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เรื่อง การยกเว้น
หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งนายต ารวจโดยคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
รวมถึงกรณีการคัดเลือกต ารวจราบที่มีการปรับย้ายก าลังพลโดยไม่สมัครใจ ซึ่งในการตอบค าถามของนายกรัฐมนตรี
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ไม่ได้ให้ความกระจ่างต่อประชาชนและพ่ีน้องต ารวจหลายแสนนายในประเทศว่าจะมีการจัดการรวมถึงแก้ไขปัญหา
อย่างไร จึงขอเรียนถามว่ากรณีการยกเว้นหลักเกณฑ์แต่งตั้งโยกย้ายต ารวจที่ไม่เป็นธรรมจนถูกตั้งค าถาม  
มีเอกสารหลุดออกมาว่ามีการจัดโผต าแหน่งก่อนสั่งแต่งตั้ง รวมถึงกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการปรับ
โอนย้ายก าลังพลต ารวจไปนอกสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งพบว่ามีการธ ารงวินัยผู้ที่ไม่ประสงค์ย้าย
หน่วยงานซึ่งถือเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบโดยตรงในฐานะประธาน
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) รัฐบาลได้มีการตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงหรือมีการด าเนินการสอบสวน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแล้วหรือไม่และมีความคืบหน้าอย่างไร ขอทราบรายละเอียด นอกจากนี้กรณีที่ได้มีเอกสาร
หนังสือตอบจากราชเลขาธิการถึงผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ในกรณี การขอพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งต ารวจ 
ซึ่งไม่เป็นไปตามกฏ ก.ตร. ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐบาลได้มีการสอบสวนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในเอกสารไปบ้างแล้วหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามว่า การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจให้ด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมายและความถูกต้อง โดยค านึงถึงความอาวุโส ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเป็นหลัก  
และเป็นการด าเนินการด้วยความยุติธรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 2561 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต ารวจตามหลักอาวุโส 
ซึ่งเป็นการพิจารณาตามล าดับขั้นตอนและเป็นไปตามกฎระเบียบ โดยในแต่ละปีจะมีต าแหน่งว่างจ านวนมาก 
การด าเนินการพิจารณาข้อมูลและประวัติตามขีดความสามารถของต าแหน่งที่ว่างลง จึงต้องพิจารณา 
อย่างละเอียดรอบคอบ และใช้หลักอาวุโสเป็นหลัก ทั้งนี้การปรับย้ายออกนอกหน่วยจะมีคณะกรรมการ
พิจารณาตามขั้นตอน และต้องเป็นไปตามความสมัครใจ ส่วนการฝึกธ ารงวินัยของต ารวจนั้น เป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ต้องมีการฝึกทบทวนการธ ารงวินัยอย่างสม่ าเสมอและเป็นไปอย่างถูกต้อง เนื่องจากวินัยเป็นเรื่องส าคัญ
ของต ารวจ จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและดูแล
ขวัญก าลังใจให้ต ารวจอย่างเหมาะสม 

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าและการสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายยาง 
กั้นแม่น้ าเลยเพื่อกักเก็บน้ า โดย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เนื่องด้วยจังหวัดเลย มีแม่น้ าเลยเป็นแม่น้ าสายหลักไหลจากอ าเภอภูหลวง อ าเภอวังสะพุง 
อ าเภอเมือง และไหลลงสู่ปลายทางแม่น้ าโขง ณ อ าเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญระดับจังหวัด
และประเทศ แต่เกษตรกรและประชาชนตามลุ่มน้ าเลยกลับต้องประสบปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
เพราะไม่มีแหล่งน้ าที่เหมาะสม อ่างเก็บน้ าที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นอ่างขนาดเล็ก และมีฝายขนาดเล็กเพ่ือทดน้ า  
เข้าพ้ืนที่เพาะปลูกจึงท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวของจังหวัดเลย ต้องประสบปัญหาเรื่องน้ ามาโดยตลอด โดยเฉพาะ
บริเวณบ้านท่ามะนาว ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งพ้ืนที่นี้หากมีการก่อสร้างฝายยางจะสามารถ  
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กักเก็บน้ าทั้งเพ่ือการเกษตรและการประมงได้ อีกทั้งจะเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ต าบลนาอ้อ 
ต าบลชัยพฤกษ์ ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลยได้ จึงขอเรียนถามว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีแนวทางในการศึกษาหรือมีความคืบหน้าของแผนงานและการจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างฝ่ายยาง
กั้นแม่น้ าเลยเพ่ือกักเก็บน้ าในจังหวัดเลย และด าเนินการในขั้นตอนใด หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
และได้มีการสนับสนุนและอนุมัติงบประมาณ ตลอดจนเร่งรัดให้มีโครงการก่อสร้างฝายยางกั้นแม่น้ าเลย 
เพ่ือกักเก็บน้ า โดยด าเนินการในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 หรือไม่ อย่างไร  
ขอทราบรายละเอียด 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามว่า แม่น้ าเลยมีความยาวประมาณ 230 
กิโลเมตร โดยกรมชลประทานไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ด าเนินโครงการก่อสร้างฝายยางตามแผนงานทั้งหมด จ านวน 
8 แห่ง และด าเนินก่อสร้างเสร็จแล้ว จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ฝายยางบ้านทรายขาว ฝายยางบ้านบุ่งกกตาล  
ฝายยางบ้านท่าทิศเฮือง และฝายยางบ้านติดต่อ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 จะสร้างแล้วเสร็จอีก  
2 แห่ง ส าหรับโครงการฝายยางบ้านหนองคันและฝายยางบ้านท่ามะนาวนั้น ขอยืนยันว่าได้มีการออกแบบและ
บรรจุเข้าสู่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว ส่วนฝายยางบ้านปากหมากนั้นต้อง
ด าเนินการศึกษาโครงการ 1 ปี เนื่องจากเป็นโครงการขนาดกลาง และขอยืนยันว่าจะบรรุจโครงการดังกล่าว
เข้าสู่แผนการด าเนินงานในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้อง
เกษตรกรและชาวนาต่อไป ส่วนประเด็นการสร้างเขื่อนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนในจังหวัดเลยนั้น 
หลังวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จะเดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือเร่งด าเนินการก่อสร้างฝายยาง และตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของโครงการก่อสร้างเข่ือนและหาแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป  

1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง ข้าวหอมมะลิราคาตกต่ า โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 

ปัจจุบันปัญหาราคาข้าวหอมมะลิตกต่ าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปลูกข้าวหอมมะลิจ านวนกว่า 22 ล้านไร่ ในขณะที่ราคาข้าวหอมมะลิตกต่ าแต่ต้นทุน
การผลิตกลับสูงขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอย่างมาก  
ปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ าคือการโซนนิ่งในด้านปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย 
และยาปราบศัตรูพืช กลางน้ า ได้แก่ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และปลายน้ า ได้แก่ การจ าหน่าย การส่งออก  
และการแปรรูป และต้องมีการชดเชยการประกันรายได้ที่ตรงกับความเป็นจริงและไม่ถูกกดราคา หากปัญหาราคา
ข้าวหอมมะลิไม่ได้รับการแก้ไข จะท าให้เกษตรกรชาวนาได้รับความเดือดร้อนอาจส่งผลให้ต้องสูญเสียข้าวหอมมะลิ
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของข้าวไทย เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรชาวนาไทยผลิตข้าวได้ 400 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งนับว่าเป็น
จ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผลิตข้าวได้ 1,000 
กิโลกรัม/ไร่ นอกจากนี้เกษตรกรชาวนาไทยยังไม่มีพันธุ์ข้าวที่จะแลกเปลี่ยนเนื่องจากรัฐไม่ได้จัดหาพันธุ์ข้าวที่ดี
ได้เพียงพอ ชาวนาจึงต้องน าพันธุ์ข้าวเก่ามาเพาะปลูกท าให้สูญเสียความหอมอันเป็นเอกลักษณ์ข้าวหอมมะลิ
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ของไทยไป จึงขอเรียนถามว่ารัฐบาลมีแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวหอมมะลิตกต่ า และราคาต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งมีแนวทางในการส่งเสริมปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช 
การส่งเสริมการจ าหน่าย การส่งออก การแปรรูปข้าวหอมมะลิ และการชดเชยการประกันรายได้หรือไม่ อย่างไร 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี 
ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามว่า รัฐบาลมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกร โดยมีการประกันราคา ดังนี้ ข้าวเหนียวราคา 
12,000 บาทต่อตัน ข้าวเจ้าราคา 10,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมปทุมราคา 11,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมมะลิ 
นอกพ้ืนที่ ราคา 14,000 บาทต่อตัน 16 ตันต่อครัวเรือน ข้าวหอมมะลิราคา 15,000 บาท 14 ตันต่อครัวเรือน  

ส าหรับแนวทางในการแก้ปัญหานั้น เนื่องจากฤดูกาลผลิตปี พ.ศ. 2564 - 2565 โดยในช่วง
เดือนพฤศจิกายน ผลผลิตได้ออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก รัฐบาลก าหนดด าเนินโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว 
และมาตรการคู่ขนานเพ่ือเป็นหลักประกันให้เกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคาข้าว โดยโครงการประกันรายได้ 
ผู้ปลูกข้าวเพ่ือป้องกันความเสี่ยงให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมจากการจ าหน่าย สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต  
และไม่แทรกแซงกลไกการตลาด เป็นการชดเชยส่วนต่างรายได้ให้กับเกษตรกรตามราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง  
ซึ่งประกาศราคาเกณฑก์ลางอ้างอิงราคาข้าวหอมมะลิ 6 งวด คือ ราคาชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ 4,100 - 4,200 บาทต่อตัน  
สูงสุด 4,213 บาทต่อตัน ชดเชยสูงสุดต่อครัวเรือนอยู่ที่ 57,000 – 58,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน ควบคู่ไปกับ
นโยบายคู่ขนาน คือ สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยไม่เสียดอกเบี้ย 11,000 บาทต่อตัน ค่าจัดเก็บยุ้งฉาง 
1,500 บาทต่อตัน และมโีครงการสินเชื่อต่าง ๆ อีกมากมาย ซ่ึงรัฐบาลจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3  

ส่วนแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
โดยการจัดท ายุทธศาสตร์ข้าว ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ด้านการค้าตลาดต่างประเทศ ด้านการตลาด 
ในประเทศ ด้านการผลิต และด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปและนวัตกรรม ขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดน าการผลิต 
แบ่งข้าวออกเป็น 7 ชนิด ตามความต้องการของตลาดข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลินั้น ต่อไร่อยู่ที่ 3,858 
บาทต่อไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2563 โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและผลิต 
ให้มีความเพียงพอกับความต้องการ เหมาะสมกับในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด  
และส่งเสริมการวิจัยพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์ชาติ  

นอกจากนี้ในส่วนของปัญหาด้านปุ๋ยเคมี ด าเนินการโดยกรมการค้าภายใน ด้วยการลดราคา
ปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และจ าหน่ายปุ๋ยราคาถูกให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กรณียาปราบศัตรูพืช  
ได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ตรึงราคาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยจ าหน่ายในราคา 
ที่ถูกกว่าท้องตลาด ทั้งนี้รัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยไปแล้ว 2 งวด และในขั้นตอนต่อไปจะต้องหาเงินมาใช้จ่ายในโครงการ
โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด พร้อมทั้งเร่งผลักดันการส่งออกข้าวหอมมะลิร่วมด้วยอีกทางหนึ่ง 
 

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้สร้างฝายชะลอน้ ากั้นแม่น้ าสงคราม บ้านนาดินจี่ ต าบล

ค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และบ้านโคกค าไหล ต าบลอ้อมกอ อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี โดย นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
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ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ต าบลบุดี อ าเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถาม 

1.3.3 กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลประเภทบุคคลทั่วไป
หรือรายยอ่ย โดย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

1.3.4 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี 
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

1.3.5 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาภัยแล้งของกรมชลประทาน โดย นายดะนัย มะหิพันธ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ านาจเจริญ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

1.3.6 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาประชาชนบุกรุกป่า โดย นายดะนัย มะหิพันธ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ านาจเจริญ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบ 
กระทู้ถามได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปในคราวถัดไป 

ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 168 

จากนั้น ประธานฯ ได้หารือที่ประชุมในการน าระเบียบวาระการประชุมที่ 3 รับรองรายงาน 
การประชุม วาระการประชุมที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ ที่ 7.3 เรื่อง ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง 2 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง และเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการ
จริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร และวาระการประชุมที่ 2 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ที่ 2.1 รับทราบการพิจารณา
รายงานของวุฒิสภา จ านวน 9 เรื่อง ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง  

(3) รับรองรายงานการประชุม     
- รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

    ครั้งที่ 20 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
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ครั้งที่ 21 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
ที่ประชุมให้การรับรอง 

  (7) เรื่องอ่ืน ๆ 
7.3 เรื่อง ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนต าแหน่งที่ว่างลง  

2 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายวินท์ สุธีรชัย และนางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ) 
สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ  นายรังสิมันต์ โรม และนางสุเนตตา  

แซ่โก๊ะ  
ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

เรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณา เรื่องร้องเรียน
จริยธรรมของนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม กระท าการ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 
ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  

ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    
2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน 9 เรื่อง 
 (1) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 (2) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2563 
 (3) รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 (4) รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี 2563 และรายงานการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจ าปี 2563 
 (5) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

 (6) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรายงาน
ของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 

 (7) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานสถานการณ์การทุจริต ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 (8) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 

 (9) รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนวาระการประชุมที่ 5.193 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)  
เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ ซึ่งนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดตาก พรรคพลังประชารัฐ และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ  

ที่ประชุมเห็นชอบ และเห็นชอบให้น าเรื่องในท านองเดียวกันขึ้นมาพิจารณาในคราวเดียวกัน 
จ านวน 11 ฉบับ คือ  

1. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุม
และจัดระเบียบบ่อนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย และนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย  
เป็นผู้เสนอ 

2. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิด
สถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) เพื่อเป็นแหล่ง
รายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ซึ่งนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  
พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ  

3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) เพื่อป้องกันแหล่งอบายมุขของชุมชน ซึ่งนายบัญญัติ   
เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ  

4. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
การพนันออนไลน์เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของประชาชนและอาชญากรรมในสังคม ซึ่งนายบัญญัติ เจตนจันทร์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

5. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดเก็บ
รายได้จากธุรกิจกาสิโนและการพนันรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน ซึ่งนายนพดล แก้วสุพัฒน์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้เสนอ 

6. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาป้องกัน 
และแก้ไขการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) อย่างครบวงจร ซึ่งนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ  
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7. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิด
สถานบันเทิงครบวงจร (Urban Entertainment Complex) ที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนายสมเกียรติ  
ไชยวิสุทธิกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 

8. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิด
คาสิโน (ถูกกฎหมาย) ซึ่งนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ 
เป็นผู้เสนอ 

9. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิด
สถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อเพิ่มรายได้สู่ประเทศ การท่องเที่ยวสู่ชุมชน ซึ่งนายพิเชษฐ 
สถิรชวาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธรรมไทย และนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม เป็นผู้เสนอ 

10. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิด
สถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
เข้าประเทศ ซึ่งนางบุญญาพร นาตะธนภัทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย เป็นผู้เสนอ 

11. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุม
และจัดระเบียบบ่อนการพนันผิดกฎหมายและการพนันออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจัดระบบการจัดเก็บ
ภาษเีป็นรายได้เข้าประเทศ ซึ่งนายชัชวาลล์ คงอุดม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท 
เป็นผู้เสนอ 

เมื่อสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติทั้ง 12 ญัตติ ได้เสนอหลักการและเหตุผลเรียบร้อยแล้ว สมาชิกฯ 
อภิปรายสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียด โดยให้ข้อคิดเห็น 
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ อาทิ การเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) บ่อนการพนัน รวมไปถึง 
การพนันออนไลน์ต่าง ๆ ให้ถูกกฎหมายเพ่ือน ารายได้จากภาษีบาปเหล่านี้มาจัดท าเป็นสวัสดิการให้กับคนในประเทศ  
ทั้งนี้ ต้องศึกษาปัจจัยหลาย ๆ อย่างรอบด้าน อาทิ พ้ืนที่ รัฐต้องร่วมลงทุนมากกว่าร้อยละ 51 และเสนอให้เป็นวาระ
พิเศษแบบเร่งรัด นอกจากนี้คณะท างานต้องมีตัวแทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมบูรณาการท างาน และเชื่อมโยงกับ
มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อมีการพัฒนาสถานบันเทิงแบบครบวงจรย่อมจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  และต้องเป็นการยกระดับรายได้และเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเจริญให้กับ
สังคมและชุมชนเชิงพ้ืนที่ หากสถานบันเทิงแบบครบวงจรเกิดขึ้นในพ้ืนที่ใด รายได้หรือภาษีจะต้องเข้าภาครัฐโดยตรง 
และบางส่วนต้องน ากลับคืนสู่ท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ต้องได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ เงินเลี้ยงดูเด็ก 
เป็นต้น  

ส าหรับการด าเนินการควบคุมนั้น ต้องมีมาตรการด าเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง 
เพ่ือควบคุมคุณภาพของสถานบันเทิงครบวงจร และคุณภาพของผู้เข้ารับบริการ ตลอดจนควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งต้องไมข่ัดตอ่ศีลธรรมและประเพณี โดยต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง
ครบวงจรและบ่อนการพนันให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนครอบคลุมไปถึง 
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การพนันออนไลน์ และเป็นไปเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ อย่างไรก็ตามก่อนจะด าเนินการควรมีการท าประชามติเพ่ือถามความเห็นจากพ่ีน้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของ
ประเทศเสียก่อน รวมทั้งหาแนวทางป้องกันเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบในอนาคต     
 เนื่องจากสมาชิกฯ มีความประสงค์จะอภิปรายมาเป็นจ านวนมาก ประธานจึงได้สั่งเลื่อน
การพิจารณาไปในการประชุมคราวถัดไป จากนั้นประธานไดป้ิดการประชุมเวลา 19.27 นาฬิกา 
 
ปิดประชุมเวลา 19.27 นาฬิกา 
 

****************************** 
 
จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์ 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


